

เวียดนามยูนิเวิร์ส..ยิ่งแต่งก็ยิ่งโหดกก!?

นำเสนอเมื่อ : 26 ก.ค. 2552

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์



ภาพชุด Fresh & Young ของเยียน ชาวบราซิลบอกว่า "พักสุดจ.. ยืนดั่งกิ่งยี่งเพ็ก" ทั้งหมดไม่ไร้ตัวตนของเธอ.. สาวโลก



ASTVผู้จัดการออนไลน์- หลานชายกำลังช่วยคุณหว่องเยียน (Vo Hoang Yen) อย่างเต็มสูบ สำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์สที่ประเทศบาฮามาส (Bahamas) เป็นเจ้าภาพจัดในเดือน ค.ศ.ศกนี้ ก็เพราะว่าเธอเป็นสาวงามเวียดนามที่ตอลูกหนักมากที่สุด เนื่องจากลูกที่ออกมาดูสาวแบบไฮเกว และคาดเนนโหวตออนไลน์ของเธอจะขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในขณะนั้นก็ตาม

ประการแรก สถาบันออกแบบชุดแฟชั่นก็นำกำลังประยุตชุดวัฒนธรรมเวียดนามโหวตเป็นสากลยิ่งขึ้น และ เยียนอาจจะเป็นสาวงามคนแรกของประเทศที่ไม่สวมชุดประจำชาติออกอวดโฉม หลังจากผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าชุดอวาทย์ดีเยี่ยมหลายหลากสีสันกันหนักไปใหญ่ มีทั้งความงามของเรือนางมิดชิด ไม่เหมาะสำหรับการประกวดความสวยความงามของเด็กชาติ

เมื่อครั้งที่มายเฟื่องวี (Mai Phuong Thuy) ประกวดมิสเวิลด์ 2006 ในประเทศโปแลนด์ บริษัทไม่เคล็ดที่ตั้งเธอไป ก็เคยทำคิคล้ายร้ายแรง ที่ให้ห้องเฟื่องสวมอวาทย์สีดำกับทวมกปึกทรงกลมไปใหญ่มาโดสีผิวกับทั้งหมดโคปคั้งเรื่องอันระวามของเธอแอมเมิล ขณะก็สาวงามชาติอื่นๆ สาวโสดประยุต

"ความคิดที่จะคัดแปลงเครื่องแต่งกายให้กับสาวงามในเวียดนามยุคขึ้นมาเป็นยุคๆ มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้าน แต่ตัวเราในฐานะเป็นจริง แต่ทั้งข้างคยอื่นใหญ่ที่สุดก็คือ กองคิดปะการแต่ง กระหวงวัฒนธรรม ที่ควรแต่งให้เสียลักษณ์ "ความเป็นชาติ"



ภาพที่โพสค์อยู่บนเว็บไซต์มิสยูนิเวิร์ส 2009 เป็นภาพที่ท่าโพคเนนโหวตออนไลน์ของเธอเยียนพุ่งขึ้นอันดับ 1 ตั้งแต่ลัปดาห์ที่แล้ว แต่ยิ่งงู ก็ไม่โซกูโมอินแพร์จของเธอเธอ



ภาพที่มีมิสยูนิเวิร์ส ค่ายความหวังดี โกรง ก็ยากจะโพเธอกออกมาดูดี เพื่อลบภาพของสาวโลก เยียนก็เลยกลายเป็นมนุษย์ไซเบอร์ หรือไม่มีก้นจากดาวเคราะห์ ในจักรวาลอื่น



ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ริโย โมริ (Riyo Mori) โมริ ซึ่งชื่อในญี่ปุ่นเรียกว่า "มิสซากุชิซูโฮกุ" ประสบความสำเร็จกลายเป็นมิสยูนิเวิร์สประจำปี 2550 หลังจากเธอสั่งตั้งชุดก็โมโน

สร้างมาจากทั้งประสบความสำเร็จในการประกวดเวทีระหว่างประเทศ หลังจากพวกเธอสั่งตั้งก็โพคตั้ง และ สาวงามคนเดิมก็ประสบความสำเร็จหลังจากถอดตั้งฮันบ็อก (Hanbok) ชุดประจำชาติที่สวยงามไม่มีอะไรทวงแ่ดรู้ง และปิดบังความสวยงามของเธอเรา

มีทีแล้ว "น้องแก้ว" จากประเทศไทย ก็สวมชุดสวยไทยประยุตขึ้นเวทีมิสยูนิเวิร์สในเวียดนาม เป็นที่ฮือฮา และ คำว่าแห่งสาวงามในชุดแต่งกายยอดเยี่ยมกับบ้าน

วัฒนธรรมต่างๆ เหล่านี้ เชื่อกันว่านี่ผู้บังคับของจะยอมให้หว่างเยียนลัดที่ชุดอวาทย์กันบ้าง..



แต่เสียง.. เป็นอะไรไปไปแล้ว แต่เวียดนามก็ไม่มีตัวเลือกอื่นใดอีก เยียนกำลังขึ้นเครื่องเป็นเที่ยวสุดท้ายไปยังบาฮามาส



ประการที่สอง ฝ่ายบังคับชุดอวาทย์ยามอย่างถึงที่สุดในการออกแบบทรงหม แล่งหน้า เพื่อให้เยียนออกมามีลูกใหม่ สดลั่งทั้งความสวยโลก กระเดียดไปทางสาวประเภทสอง

ตอนมีผู้บังคับในเรื่องความสวยงามงานบงบในบงบที่เองจัวที่ดูสุด "นุ่งบงก" และปล่อยผมยาวสวย แทนทรงหน้าม้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐ เคยแนะนำ

ลัปดาห์กลางเดือน ก.ค.นี้ ผู้บังคับชุดอวาทย์ใหม่ล่าสุดของเยียนออกมา โดยตั้งชื่ออย่างพรวัว "เยียน โหมแ่ดตโย" (Yen: Fresh & Young)

ไม่ทันข้ามสัปดาห์แห่ง พังนั้ผู้บังคับชุดอวาทย์ไปทั่ว และ เห็นตรงกันว่าภาพที่ออกมาใหม่ทำให้เยียนเป็น "สาวโซเบอร์" ไปแล้ว ไม่ใช่คนจริง บ้างก็บอกว่า "พักสุดจ" และ "พักกว่าครึ่งโหน" หรือกระทั้ง "โกลยักกว่าเดิม"



เพื่อนบ้านของเธอสาวเยียน ซิวินนา เซ็นกา (Zevanna Senka) กับ ซูนิมา อูร์นาคซ์ จากอินโดนีเซียและประเทศไทย ลัปดาห์ที่แล้วสาวงามทั้งสองได้ชื่อหว่องเยียน มีคะแนนโหวตออนไลน์เป็นอันดับ 2 และ 3



เพื่อนบ้านเยียนอีกผู้.. พามาจา เบียงกา (Pamela Bianca) จากฟิลิปปินส์ดูอินลั้ไปทั้งตัว กับ เรเชล คูม (Rachel Kum) สิงคโปร์



"นี่เป็นเรื่องยากที่สุด" ผู้สื่อข่าวหว่องเยียนกล่าวในระหว่างการฉายหนึ่ง ให้ความเห็นหาเรียบเลือกชื่อยอดนิยม มังกรน้อยโซจินท์

แล้วจะเอาขี้ใจดี?

สาวเยียนให้สัมภาษณ์ลัปดาห์ที่ผ่านมาว่า เธอมีกำลังใจจากแฟนๆ เต็มร้อย ทำให้เธอใน "ความสามารถที่จะประสบความสำเร็จ"

และ แนวโน้มแห่งความหวังก็ดูเรืองรองในขั้นต้น เมื่อคะแนนโหวตออนไลน์ของเธอพุ่งจากอันดับสองขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในช่วงเวลายามลัปดาห์ เยียนสาวงามจากอินโดนีเซีย กับ "น้องซู" ซูนิมา อูร์นาคซ์ สาวงามจากประเทศไทย ไปเป็นอันดับ 2 และ 3

มศกขุที่กระหวางเวถึงงามมาตลอดขบว่า ขยับไปเชื่อนัยคะแนนโหวต สาวงามเวียดนามหลายต่อหลายคนจะได้คะแนนล้นกลุ่มแรก เยือนไปประกวดในต่างแดน แต่ก็เป็นที่มาที่ต้น เพราะบรรดาสาวงามจากมาเลเซียและแคว้นเบร็น

ซึ่งเป็นนำเทศพันธุ์ตา มังโมโถอกจากแดนสวรรค์ทาง



ผู้ลั้หัดการณียอกว่าเยียนทั้งสาวงามจากเอเชียอกรักก้องแบบมาที่ต้น ในขณะที่มีบทกพันจูจากโซแอมวักโกได้แคริบเบียน ยังไม่ออกจากเส้นสตาร์.. และนี่คือ ลาริสซา คอสตา (Larissa Costa) จากบราซิล เธอแค่ขยับมายังที่สามก็แลกชื่อ



คาเรน ซวาร์ซ (Karen Swartz) สาวลูกครึ่งเยอรมันจากเปรู เริ่มขยับทำสี่คน



อินดีนา ซานเชซ (Indiana Sanchez) จากนิการากัว กับ คาร์ลา คาร์นิโย (Karla Carrillo) จากเม็กซิโก เริ่มขึ้นจากย่านแคริบเบียน ทุกคนปล่อยให้เยียนกับสาวງ ไม่ฆ่าเอเชียออกสตาร์ไว้ก่อน



และจะมจข้ามความงามขาน่าขบไปปะตะวันออกโมโคเคิดชาด นี้คือ ดานิสลา เมนเดรเจโล (Danisla Mendrejelo) ในชุดประกวดตามดู จากสาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)



ตัวอุงกรณณ์ลั้คือ ฮึงแทงเถียน (Huynh Thanh Tuyen) คะแนนโหวตออนไลน์ของเธอพุ่งขึ้นหน้าหน้าที่ที่ประกาศกำหนดการประกวด Miss Tourism International 2009 ไปหลายเดือน เมย. ก่อนที่ทางการจีนจะลั้ขุดเอาไว้ชั่วคราวในเดือน พ.ศ. หลังการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2009

แต่ผลการประกวด Supermodels Vietnam 2009 เมื่อเดือนที่แล้ว ออกมาล้มหลายทุกความคาดหมาย สาวเดี่ยหนึ่งเป็นตัวหนงของประเทศไปประกวดในต่างแดน กลับได้เป็นรองอันดับ 1 นางแบบฮอตคนหนึ่งซึ่งงหน้าขึ้นมาไปฉายยก

กรณีหว่องเยียนก็ไม่ได้ต่างกัน อันที่จริงแล้วเธอเป็น "ไม่รอง" เสียด้วยซ้ำ และทุกฝ่ายทราบดีว่าเธอเป็นผลพวงจากการประกวดความงามที่ละเป็นใจเมื่อปีที่แล้ว

เยียนเป็นรองอันดับหนึ่งมิสเวียดนามยูนิเวิร์สเวียดนาม ส่วนเบอหนึ่งของจริงคือ เหียนถึยเลิม (Nguyen Thuy Lam) ทำได้เพียงได้เขารอบ 15 คนสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส 2008 ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพ

ก่อนหน้านั้นนางอุงกรณณ์ได้ตัดสินใจตั้งชื่งเจืองเจียงเจียง (Duong Trung Thieu Ly) รองอันดับ 2 ดีดทหารเวียดนามไปประกวดมิสเวิลด์ในแอฟริกาใต้ เพราะทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า "เออหลั" มีความเป็น "อินเดอ" มากกว่า



ใกล้ตัวเข้ามาทีคือ เอมิรี มิยาซากา (Emiri Miyasaka) สาวงามแดนอาทิตย์อุทัย เอสอุคิวัริโยะ โมริ (Riyo Mon) รุ่นพี่ของเธอมากมาย



ขณะที่เวียดนามยังเสียงก้องไม่ตกพักเรื่องอวาทย์ สาวสวยแดนปลาดิบบรรลุแล้ว พวกเธอจะไม่สวมกโมโนขึ้นเวทีขานางงามเอ ส้าหิแอมรินพัชร์แ่ดสเตริมชุดนี้ให้กับเธอ ผสมผสานอย่างลงดีระหว่างแฟชั่นแนวโตเกียวกับความดูฉลาดโลโก้ปรีเซีย



มองไปดูเวทีมิสเวียดนามปีที่แล้ว.. "น้องเอ๊าะ" เจิ่นถึยจุง (Tran Thi Thuy Dung) ถูกดอคมงกฏ รองทั้งสองก็เลยขบไปด้วย ทมดลั้ชั้ก็จะไปประกวดในต่างแดน..

อย่างงี้ก็ตาม สาวเยียนยังมีมงกฏ Miss Supermodel 2008 เป็นประกกับอีกทางหนึ่ง และผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมกับเธอมากที่สุด

ด้วยความสูง 179 ซม. เยียนเป็นนางแบบที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่ง มีท่าเดินแบบที่เยี่ยมที่สุดชุดบงบเวทีแ่ทวอกร แต่สำหรับเวทีมิสยูนิเวิร์สเธอจะต้องมีมากกว่านั้น

ไม่ห่างเลือกเอ๊าะแล้ว.. หว่องเยียนกำลังจะตั้งชื่อเยียนเป็นคัมโป้งประเทศบาฮามาส..